



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน โดยมีผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ จำนวน ๒,๐๓๐ คน ซึ่งกำหนดให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ไปยังสำนักงานการเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว อาจจะถูกตัดสิทธิไม่ได้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) นั้น

บัดนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๘๘๗ คน ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ที่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยตนเองหรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๕๐ - ๑ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) ซึ่งจะยึดวันลงทะเบียนรับเอกสารของสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหลัก หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๓๓๙ หรือหมายเลข ๐๖ ๑๖๕๑ ๒๖๓๕ หรือหมายเลข ๐๙ ๐๙๘๐ ๒๙๕๐ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) หากปรากฏว่า เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ เพิ่มเติม หากพ้นระยะเวลาตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิไม่เข้ารับการสอบฯ

/อนึ่ง...

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจและประกาศตาม เอกสารข้อเท็จจริงที่ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศฯ จะถือว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) จะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ในกรณีที่มี การผิดพลาดอันเกิดจากผู้มีสิทธิสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และหากปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศ รับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้เข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสราวุธ เบญจกุล)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม